

TAMIFLU KHÔNG CÓ TÁC DỤNG NGĂN BỆNH CÚM?

Sau khi có nghi ngờ cho rằng Tamiflu không hề có tác dụng ngăn chặn bệnh cúm, tờ tạp chí y khoa đứng đầu ở Anh - BMJ - đã yêu cầu nhà sản xuất thuốc Roche công khai các dữ liệu về thuốc này.

Thuốc Tamiflu được nhiều nước trên thế giới dự trữ để phòng ngừa đại dịch cúm và được sử dụng rộng rãi trong đợt dịch cúm lợn năm 2009.

Hôm thứ hai vừa qua, lãnh đạo của Trung tâm Cochrane Bắc Âu tại Copenhagen, ông Peter Gotzsche kêu gọi chính phủ các nước Châu Âu kiện công ty Roche. Ông đề nghị mọi người tẩy chay sản phẩm của Roche và cho rằng các nước cần phải có những hành động pháp lý chống lại Roche để đòi lại tiền chi ra một cách vô ích cho Tamiflu.

Năm ngoái, Tamiflu là một trong những loại thuốc đứng đầu danh mục mà tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến khích các nước và các tổ chức từ thiện mua.

Thuốc Tamiflu bị nghi ngờ không có tác dụng chữa bệnh.

Vào năm 2009, các nhà khoa học của Cochrane được Anh giao nhiệm vụ đánh giá hiệu quả của thuốc Tamiflu. Sau một thời gian nghiên cứu, kết quả là họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy Tamiflu làm giảm số lượng các biến chứng ở những người bị cúm. Vì vậy Tạp chí Y khoa Anh quốc và các nhà nghiên cứu của Trung tâm Cochrane Bắc Âu đã yêu cầu Roche cung cấp các tài liệu về Tamiflu.

Trong một bài xã luận hồi tháng trước, biên tập viên Fiona Gotzsche của Tạp chí Y khoa Anh viết rằng: Roche đã hứa là sẽ công khai các tài liệu nội bộ đối với mỗi một thử nghiệm Tamiflu nhưng cuối cùng Roche đã nuốt lời.

Về phía Roche, họ cho rằng họ đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý về việc công bố dữ liệu và đã cung cấp cho Gotzsche và đồng nghiệp hơn 3.200 trang tài liệu để trả lời thắc mắc của họ. Roche cũng khẳng định họ đã gửi các dữ liệu về nghiên cứu lâm sàng cho các tổ chức sức khỏe quốc gia theo các yêu cầu khác nhau của họ để các tổ chức này có thể tiến hành phân tích độc lập. Tuy nhiên các dữ liệu về bệnh nhân thì Roche không thể công bố được do những quy định về pháp lý và bảo mật. Đã vậy các nhà khoa học lại không đồng ý ký vào bản cam kết bảo mật nên Roche càng không thể cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của các nhà khoa học được.

Hiện tại, Cơ quan thuốc Châu Âu đang tiến hành điều tra Roche về việc đã không báo cáo những tác dụng phụ, thậm chí là tử vong của 19 loại thuốc trong đó có Tamiflu.